



เรื่อง สุธีรา ฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดม



รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุธีรา ฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดม

วันที่จัดทำ : วันที่ 24 มีนาคม 2563

ประวัติ

ก่อนที่จะทำฟาร์มปูนาเคยทำอาชีพรับจ้างมาก่อน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนมีหน่วยงานรัฐบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปูนา จึงทดลองเพาะเลี้ยงปูไว้ในที่ว่างหลังบ้าน จากนั้นก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขอซื้อไปขายต่อ จึงเริ่มหันมาสนใจการเลี้ยงปูนาอย่างเต็มตัว เมื่อเริ่มเพาะเลี้ยงปูนาได้มากขึ้นแต่บางช่วงตลาดตัน ราคาขายไม่สูง เลยได้นำไปแปรรูปเป็นอาหาร ส่งจำหน่ายแทน โดยจะนำไปวางจำหน่ายตามร้านขายของฝากต่างๆ รวมถึงส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไป

จุดเด่น : ปูที่เลี้ยงมี 2 สายพันธุ์สายพันธุ์พระเทพตัวจะสีม่วงดำและสายพันธุ์กำแพงเพชรตัวจะสีน้ำตาลแดงเลี้ยงระบบน้ำใสมีการถ่ายน้ำตลอดไม่เหม็นตามทุ่งนา

รายละเอียด : จะเลี้ยงปูแยกเป็นบ่อจะมีบ่อปูนาหนุ่มสาวคือปูที่เลี้ยงมาประมาณ 3-4 เดือนเป็นปูที่พร้อม



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผสมพันธุ์แล้ว ราคาขายอยู่ที่คู่ละ 60 บาท ปุ๋นแม่ 1 ตัวจะมีลูกอยู่ที่ประมาณ 600-800 ตัว ถ้าปุ๋นตามธรรมชาติจะผสมพันธุ์แค่ปีละครั้งในฤดูฝนเท่านั้น ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ถ้าเป็นปุ๋นเลี้ยงจะสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ปีละประมาณ 3-4 ครั้ง โดยการจำลองหน้าฝนที่สร้างขึ้นทำให้ป้องกันความเย็นตลอด ปุ๋นสามารถแยกขายกล่อมกับเนื้อปูดได้ กล่อมปุ๋นจะอยู่ที่กิโลละ 1,300 บาท ปูด กิโลละ 80 - 130 บาท ตามฤดูกาล ต่อมาเป็นปูดอายุประมาณ 1-2 เดือนสามารถขายได้คู่ละ 40 บาทหรือตัวละ 20 บาท บ่อต่อมาเป็นปูดปูดท้องลักษณะเด่นของปูดท้องจะชอบอยู่ที่สูงเสมอไม่ให้ท้องโดนพื้น อาหารปุ๋นจะใช้เป็นอาหารปลาตาก ถ่ายน้ำ 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง ปุ๋นโตไวต้องให้กินกล้วยน้ำว้าและมะพร้าวแก่

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ปูดองสมุนไพร กะปิปุ๋น อดองมันปุ๋น น้ำพริกเผามันปุ๋น ปุ๋นทอดกรอบ ปุ๋นสามารถ ขนมน้ำเงินปุ๋น

ผู้ให้ข้อมูล : นายวิโรจน์ แก้วแสงทอง

ที่อยู่ : 224 บ้านไร่อุดม หมู่ 18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เบอร์ติดต่อ : 061-582-9748

เว็บไซต์ : สุธีรา ฟาร์มปุ๋น บ้านไร่อุดม

Facebook : สุธีรา ฟาร์มปุ๋น บ้านไร่อุดม

ปัญหา

เวลาหน้าแล้งน้ำจะไม่ค่อยไหล จึงไม่มีน้ำไว้สำหรับถ่ายน้ำเปลี่ยนในบ่อเลย ทำให้ปูดตายมากขึ้น

คำสำคัญ : ปุ๋น

ที่มา : สุธีรา ฟาร์มปุ๋น บ้านไร่อุดม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :

วันที่ : 2020-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1808&code_db=61007&code_type=05